

สอท.ชง'เอฟทีเอ'อังกฤษ หนุนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์

กรุงเทพฯ 17 ก.ค. ● ส.อ.ท.เสนอ เดินหน้าเจรจา เอฟทีเอกับสหราชอาณาจักร ในช่วงที่กำลัง จะเบร็กซิต พร้อมยกระดับความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และเดินหน้าเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู และเร่ง สมัครงบร่วมข้อตกลงซีพีทีพี

นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รอง ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวระหว่างการเสวนาในหัวข้อ "โอกาสและข้อจำกัดของการส่งออกของ ไทยภายใต้มาตรการกีดกันทางการค้า" จัด โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ (สศช.) ว่า ส.อ.ท.ในฐานะ กรรมการร่วมของคณะกรรมการร่วม ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้เสนอให้ กกร.เสนอต่อรัฐบาลให้ไทยใช้โอกาสในการ ที่สหราชอาณาจักรกำลังจะออกจากการเป็น สมาชิกของสหภาพยุโรป (เบร็กซิต) เดินหน้า เจรจาช้อตกลางการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับ สหราชอาณาจักร

รวมทั้งเจรจาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในฐานะพันธมิตรเศรษฐกิจในเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจร่วมกัน ระหว่างสองประเทศในระยะยาว

ทั้งนี้ ปัจจุบันสหราชอาณาจักรมีความ ต้องการที่หาเอฟทีเอและสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจร่วมกับหลายประเทศ เพราะ 2 ปีก่อน บริษัทไฟรชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส บริษัทที่ปรึกษาชื่อดังของอังกฤษ ได้ทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบจาก เบร็กซิต ว่าหากรัฐบาลอังกฤษทำเอฟที เอกับประเทศต่างๆ ผลกระทบที่จะเกิด ต่อระบบเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร จะมีจำกัด ซึ่งรัฐบาลอังกฤษรับทราบ

ข้อมูลนี้และเริ่มเจรจากับบางประเทศ เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม ดังนั้นรัฐบาล ของไทยก็ควรที่จะเดินหน้าเจรจาใน เรื่องนี้เช่นกัน

"เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเข้าไปเจรจา ทั้งเอฟทีเอกับสหราชอาณาจักร รวมทั้ง การสร้างความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ เพราะสหราชอาณาจักรมีความ เข้มแข็งในทางเศรษฐกิจ ที่จะสร้างความ ร่วมมือกับไทยในด้านต่างๆช่วยพัฒนา ภาคเอกชนของไทย รวมทั้งมีบริษัท เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะเข้ามาลงทุนใน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้ด้วย"

ส่วนการเจรจาเอฟทีเอระหว่างไทย กับสหภาพยุโรป (อียู) รัฐบาลได้ระบุว่า ควรเดินหน้าเจรจาเช่นกัน เพราะเดิมอียู ไม่เจรจากับรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการ เลือกตั้ง แต่ขณะนี้ท่าทีของอียูผ่อนคลาย มากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเจรจาได้ในรัฐบาล นี้และส่งต่อไปยังรัฐบาลหน้า ซึ่งหากทำ เอฟทีเอไทย-อียูก็จะเปิดตลาดสินค้าไป ยุโรปได้มากขึ้น

ส่วนการเข้าเป็นสมาชิกกรอบ ข้อตกลงความครอบคลุมและก้าวหน้า เพื่อหุ้นส่วนการค้าภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (ซีพีทีพีพี) ส.อ.ท.สนับสนุนให้ไทยเข้า ร่วมเป็นสมาชิกและควรดำเนินการ โดยรวดเร็ว เพราะตามขั้นตอนการ เข้าเป็นสมาชิกต้องได้รับการรับรองจาก ประเทศสมาชิกทุกประเทศ ซึ่งขณะนี้ มีสมาชิกถึง 11 ประเทศแล้ว คาดว่าระยะเวลาการสมัครและการรับเข้าเป็นสมาชิก ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร